

Chính Sách Về Nhân Quyền Của Tập Đoàn Nichirei

Chính Sách Về Nhân Quyền Của Tập Đoàn Nichirei (sau đây gọi là “Chính Sách”), dựa trên Chính Sách Bền Vững Của Tập Đoàn Nichirei, là nền tảng của tất cả các hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn Nichirei.

Chính sách này áp dụng cho tất cả các cán bộ và nhân viên của các công ty thuộc Tập Đoàn Nichirei. Để thực hiện cam kết duy trì nhân quyền trong các hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi cũng mong muốn tất cả các đối tác kinh doanh của chúng tôi, bao gồm cả các nhà cung cấp, hiểu và ủng hộ Chính Sách này.

Hội đồng quản trị của Nichirei Corporation, công ty mẹ, chịu trách nhiệm tuân thủ cam kết này cũng như giám sát các biện pháp đảm bảo tuân thủ. Như vậy, hội đồng quản trị sẽ cải thiện cơ cấu tổ chức và thúc đẩy nỗ lực tôn trọng nhân quyền.

“Tất cả các cán bộ và nhân viên của các công ty thuộc Tập Đoàn Nichirei” đề cập đến giám đốc, kiểm toán doanh nghiệp, cán bộ điều hành, giám sát viên và những người khác liên quan đến việc thực hiện kinh doanh của các công ty thuộc Tập Đoàn Nichirei, cũng như những người thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng lao động với các công ty thuộc Tập Đoàn Nichirei, nhân viên được mượn từ các công ty khác và nhân viên thời vụ.

Tôn Trọng Nhân Quyền

Chúng tôi hiểu rằng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, từ nghiên cứu và phát triển và thu mua đến cung cấp sản phẩm và dịch vụ, có thể có những tác động tiềm ẩn hoặc thực tế đến nhân quyền.

Chúng tôi tôn trọng các quyền con người được quốc tế công nhận được quy định trong Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế Của Liên Hợp Quốc và Tuyên Bố Của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế Về Các Nguyên Tắc Và Quyền Cơ Bản Tại Nơi Làm Việc. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Của Liên Hợp Quốc Về Kinh Doanh Và Nhân Quyền. Tập Đoàn Nichirei cũng đã ký Hiệp Ước Toàn Cầu Của Liên Hợp Quốc và ủng hộ Mười Nguyên Tắc của tổ chức này.

Chúng tôi hiểu và tuân thủ pháp luật và quy định liên quan đến hoạt động của chúng tôi ở bất kỳ nơi nào chúng tôi tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Trong trường hợp luật pháp và quy định của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể khác hoặc mâu thuẫn với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế, chúng tôi sẽ tìm cách tôn trọng các quyền con người được quốc tế công nhận ở mức độ cao nhất có thể trong phạm vi luật pháp và quy định của quốc gia hoặc khu vực đó.

Rà Soát Về Quyền Con Người

Phù hợp với các Nguyên Tắc Hướng Dẫn Của Liên Hợp Quốc Về Kinh Doanh Và Nhân Quyền, chúng tôi thực hiện bổn phận của mình một cách cẩn trọng để xác định, ngăn chặn và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến quyền con người của những người có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn Nichirei.

Ngoài việc bản thân không vi phạm nhân quyền, chúng tôi nỗ lực để tránh việc các bên liên quan vô tình tham gia vào các vi phạm nhân quyền bao gồm các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác. Nếu chúng tôi bị phát hiện đã gây ra vi phạm nhân quyền hoặc bằng cách nào đó đã đồng lõa với vi phạm đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để khắc phục tình hình.

Nếu chúng tôi nhận thấy một bên liên quan có quyền con người bị hoặc có thể bị ảnh hưởng bất lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn Nichirei, chúng tôi sẽ làm việc với họ về các biện pháp khắc phục để chúng tôi không góp phần vào tác động bất lợi đó.

Chúng tôi chia sẻ các vấn đề nhân quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi với các bên liên quan và nỗ lực giải quyết những vấn đề đó vào thời điểm thích hợp.

Các Vấn Đề Về Nhân Quyền Liên Quan Đến Các Hoạt Động Kinh Doanh Của Chúng Tôi

Chúng tôi công nhận rằng việc giải quyết các vấn đề nhân quyền sau đây liên quan đến các hoạt động kinh doanh của chúng tôi là một phần quan trọng trong trách nhiệm nhân quyền của chúng tôi.

Sự Phân Biệt Đối Xử: Chúng tôi tôn trọng quyền con người và sự đa dạng của mọi cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi luôn tôn trọng nhân phẩm của các cá nhân và không phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch, chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, hệ tư tưởng, giới tính, tuổi tác, khuyết tật, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, loại hình việc làm hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được pháp luật bảo vệ trong các quốc gia hoặc khu vực có liên quan.

Lạm Dụng: Chúng tôi không tham gia vào lời nói, hành vi hoặc bất kỳ hình thức quấy rối nào có thể gây hại cho người khác, bất kể tổn hại đó là tinh thần hay thể chất.

Lao động cưỡng bức và lao động trẻ em: Chúng tôi không sử dụng lao động cưỡng bức hoặc lao động trẻ em và không dung thứ cho bất kỳ hình thức nô lệ hiện đại nào, bao gồm cả buôn người.

Tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể: Chúng tôi tôn trọng quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể theo luật và quy định hiện hành ở các quốc gia và khu vực nơi chúng tôi kinh doanh. Nếu quyền tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể bị hạn chế bởi luật và quy định của một quốc gia hoặc khu vực không đáp ứng các tiêu

chuẩn nhân quyền quốc tế, chúng tôi sẽ tìm cách tôn trọng các quyền này bằng cách thiết lập các phương thức đối thoại thay thế với người lao động.

Sức khỏe và an toàn lao động: Chúng tôi tạo ra môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách thừa nhận các luật và quy định liên quan đến sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc và việc thực thi chúng.

Thời gian làm việc và tiền lương: Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định về giờ làm việc và tiền lương được áp dụng ở các quốc gia và khu vực nơi chúng tôi kinh doanh. Chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo mức lương cho phép người lao động có mức sống tối thiểu.

Tác động trong chuỗi cung ứng: Chúng tôi cố gắng hiểu rõ về các đối tác kinh doanh và toàn bộ chuỗi cung ứng. Chúng tôi chia sẻ Chính Sách này với các nhà cung cấp, đồng thời xác nhận và đánh giá sự tuân thủ của họ đối với Chính Sách này. Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với các bên liên quan mà không phải là nhà cung cấp để thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Tác động đến cộng đồng địa phương: Chúng tôi nhận thấy rằng các hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn Nichirei có thể có tác động đến quyền con người trong các cộng đồng địa phương, bao gồm quyền sở hữu tài sản, quyền tiếp cận nguồn nước, quyền sức khỏe và quyền của người dân bản địa. Chúng tôi cố gắng đóng góp vào sự bền vững của

xã hội bằng cách thực hiện các trách nhiệm của chúng tôi đối với quyền con người trong các cộng đồng nơi mà chúng tôi kinh doanh.

Các Cơ Chế Khiếu Nại

Chúng tôi thiết lập và vận hành các cơ chế cũng như kênh báo cáo, cho phép nhân viên hoặc đại diện của nhân viên, các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của Tập Đoàn Nichirei, nếu họ cảm thấy rằng nhân quyền của họ bị vi phạm, có thể báo cáo bất cứ lúc nào ở tất cả các quốc gia và khu vực nơi Tập Đoàn Nichirei làm kinh doanh. Chúng tôi sẽ thiết lập một hệ thống báo cáo ẩn danh để xác định các tác động đối với nhân quyền liên quan đến các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và sẽ tiếp tục nỗ lực để khắc phục những tác động đó.

Chúng tôi không đối xử bất công với bất kỳ bên liên quan nào, kể cả những nhân viên báo cáo vấn đề. Chúng tôi cố gắng quản lý an toàn thông tin cá nhân và duy trì tính bảo mật liên quan đến các báo cáo đó. Chúng tôi tin rằng làm như vậy sẽ tăng tính minh bạch trong các hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn Nichirei và nâng cao lòng tin với các bên liên quan.

Giáo Dục Và Đào Tạo

Chúng tôi nỗ lực phổ biến và đảm bảo sự tuân thủ Chính Sách này trên toàn Tập Đoàn. Điều này bao gồm việc dịch Chính Sách một cách thích

hợp sang các ngôn ngữ được sử dụng ở các quốc gia và khu vực nơi chúng tôi kinh doanh và bằng cách tiến hành giáo dục và đào tạo liên tục cho tất cả các cán bộ và nhân viên.

Giám Sát Và Báo Cáo

Chúng tôi liên tục theo dõi việc tuân thủ Chính Sách này và thực hiện các cải tiến nếu cần thiết. Chúng tôi sử dụng trang web của Tập Đoàn Nichirei, báo cáo tích hợp và các công cụ truyền thông khác để thể hiện tiến trình của các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về Chính Sách này và nỗ lực của chúng tôi nhằm thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền.

Chính Sách này đã được phê duyệt vào ngày 15 tháng 2 năm 2022 bởi Hội Đồng Quản Trị của Nichirei Corporation.

Ngày 1 Tháng 4 Năm 2022

Kenya Okushi
Giám Đốc Đại Diện, Chủ Tịch
Nichirei Corporation